



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. กค. (กง.บช.) โทร ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙ มท. ๕๐๗๔๙

ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๓๐๓๗

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบการจัดการข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และการออกใบเสร็จรับเงินของกรมการปกครอง

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. หน.กพร.ปค. และหน.กตภ.

ตามหนังสือ ปค. ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ปค. ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และการออกใบเสร็จรับเงินของกรมการปกครอง ประเภทรายได้ค่าธรรมเนียมหรือเงินนอกงบประมาณอื่น ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ สน.สก. สน.บท. และ สน.มน. เพื่อให้การจัดทำแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ที่มีแถบรหัส Barcode และรหัส QR Code สำหรับผู้ชำระเงินใช้ในการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ผ่านช่องทางการให้บริการของสาขานาครกรุงไทยฯ ได้ทุกแห่ง และทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller Payment ATM Payment Internet Banking และ Mobile Banking เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว มีรายงานการจัดเก็บข้อมูล และสถิติของการรับเงินค่าธรรมเนียม ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานในระบบให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ปค. ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ จำนวน ๒,๐๕๓ ราย และอนุมัติสิทธิการใช้งาน ให้เจ้าหน้าที่ในระบบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามคำสั่ง ปค. ที่ ๑๓๗๑ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า และการปฏิบัติงานในระบบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงขอให้สำนัก/กอง เริ่มปฏิบัติงานในระบบ และออกใบเสร็จรับเงินรายได้แผ่นดิน หรือเงินนอกงบประมาณตามประเภทที่กำหนดผ่านระบบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานในระบบตามนัยหนังสือที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานระบบ (User) ให้แจ้ง กค. (กง.บช.) เพื่อดำเนินการแต่งตั้งและอนุมัติสิทธิการใช้งานในระบบให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ขลานุเคราะห์)

ร.อปค. ปกท.

อปค.